



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สภานิติบัญญัติกลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/ ๐๕-๐ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ประธาน กสท.

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ ๔.๕ พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๖ สถานี

“ดิฉันขอเปิดเผยความเห็นในวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการยังขาดความรัดกุม เนื่องจากรายละเอียดของผู้ที่ยื่นขอรับอนุญาตมีลักษณะที่สะท้อนว่าอาจไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตนเองซึ่งขัดต่อข้อกำหนด ตามข้อมูลของผู้ยื่นขออนุญาตทั้งหกรายระบุว่ามีการลึงค์สัญญาณเพื่อออกอากาศร้อยละ ๙๑ ของจำนวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห์ โดยเป็นการร่วมผลิตรายการกับเอกชนรายเดียวกัน และกรณีที่มีการขอย้ายที่ตั้งสถานีข้ามจังหวัดมายังที่ตั้งเดียวกันของทั้งสี่สถานี แม้ว่าสำนักงานจะชี้แจงว่าเป็นกรณีที่จะนำเอามติ กสท. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กรณีขอย้ายข้ามจังหวัดมาบังคับใช้ไม่ได้ แต่กรณีนี้เป็นการขอย้ายข้ามจังหวัดไปยังที่ตั้งเดียวกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดหนองคายของทั้งสี่สถานี จึงเป็นประเด็นที่ควรทบทวนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ตามที่สำนักงานชี้ว่าเป็นข้อบกพร่องตลอดมา รวมทั้งมีข้อสังเกตว่าข้อมูลของผู้ยื่นขออนุญาตทั้งหกรายไม่สะท้อนข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการ ตามที่ระบุว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สถานีเป็นบุคคลเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีระยะทางห่างไกลกันซึ่งเป็นกรณีที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการ

ดังนั้นดิฉันจึงเห็นว่ากระบวนการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทดลองฯ ควรเป็นไปอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติกับผู้ทดลองประกอบกิจการภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน”

วาระ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ซี-คอน ซิตี กรุ๊ป จำกัด

“ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต่อผังรายการของช่องรายการ C-CON CHANNEL ซึ่ง สำนักงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท ซี-คอน ซิตี ฯ พบว่า รายการร่อยละยไ่ก่ชน ซึ่งจากเอกสารแนบของวาระได้มีการจัดระดับความเหมาะสม ประเภท ท รับชมได้ทุกวัย และถือว่าอยู่ในประเภทรายการส่งเสริม การศึกษา วัฒนธรรม โดยมีระบุเนื้อหารายการโดยย่อ ว่า เป็นรายการความรู้ ความบันเทิง เปิดโลกความสงสัยให้สาระความรู้เกี่ยวกับไ่ก่ชนและสืบสานวัฒนธรรมไทย ดิฉันเห็นว่า สำนักงานฯ ควรติดตามตรวจสอบรายการดังกล่าวตามที่อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์บางท่านได้ตั้งข้อสังเกตไว้ระหว่างการพิจารณา

/ ทั้งนี้เพื่อ ...

ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ขอบเขตของการนำเสนอเนื้อหารายการเกินเลยไปสู่เรื่องการทารุณโหดร้ายต่อสัตว์หรือเข้า
ข่ายการพนันได้”

วาระ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัด ช่องรายการ เกษตรแฮปปี้ และวาระ
๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จำกัดช่องรายการ เกษตร เงินล้าน

“การที่ กสท.ได้พิจารณาเห็นชอบการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งสองช่องรายการ
ของบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ฯ อันเนื่องมาจากมีความจำเป็นบางประการที่จะไม่ดำเนินการต่อไป นั้น
ดิฉันมีข้อสังเกตว่า สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการพิจารณาและบันทึกประวัติการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตลอดจนสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอรับใบอนุญาต ทั้งกรณีการขอรับ
ใบอนุญาตใหม่หรือกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีช่องรายการที่นำเสนอเนื้อหารายการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายสารเคมีในภาคการเกษตร ซึ่งอาจเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง
หรือ ปัญหาในเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้บริโภค ดิฉันจึงเห็นว่า สำนักงานฯ ควรมีแนวทางที่
เกี่ยวกับข้องกับการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคการเกษตรเช่นเดียวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ยา และสุขภาพ โดยการประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อให้การโฆษณาว่าตุอันตรายที่ปรากฏ
ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ด้วย



(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.